



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย) ส่วนอำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ

โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๔๐๒ ต่อ ๒๑๐

ที่ ทส ๐๙๒๕.๑.๐๑/ ๑๓๖๗

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน

หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงราย)

ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๕๐๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง โดยสั่งการให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย) ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ นั้น

เนื่องจากส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย) มีกรณีที่ผู้อำนวยการส่วนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย) จึงได้แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และขอส่งสำเนาคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๑๙๑๑ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง มาเพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน จำนวน ๑ ชุด สำหรับผู้มีรายชื่อตามคำสั่งทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายชุตติเดช กมนนชนุดม)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕

# สำเนา

คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ที่ ๑๔๑๑ / ๒๕๖๖

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

.....

ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๕๐๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง โดยสั่งการให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ นั้น

เนื่องจากผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) มีกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างต่อเนื่อง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๕๐๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน ๓ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงนาม) ชุตติเดช กมนณชุนต์มย์

(นายชุตติเดช กมนณชุนต์มย์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววิไลพร อุตมะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

บัญชีรายละเอียดการส่งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง

แบบท้ายคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๑๔๑๑ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖) มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ		ระดับ	รักษาการในตำแหน่ง	ตั้งแต่วันที่	ถึงวันที่	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ราชการ					
๑	นางสาวสมัญญา เขียนนา	ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	วิชาการ	ปฏิบัติการ	ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือ ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	เมื่อลำดับแรกนี้ สามารถปฏิบัติหน้าที่ ราชการได้ให้ลำดับรอง ลงมาเป็นผู้รักษาการ ในตำแหน่งแทนตาม ลำดับ
		นักวิชาการป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๔๖๘๒ สังกัดส่วนประสานความร่วมมือ ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่)	วิชาการ	ปฏิบัติการ	ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือ ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	
๒	นางสาววิภากร พรอินทร์	นักวิชาการป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๔๕๗๑ สังกัดส่วนประสานความร่วมมือ ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕	วิชาการ	ปฏิบัติการ	ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือ ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	
		นักวิชาการป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๔๖๖๓ สังกัดส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕	วิชาการ	ปฏิบัติการ	ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือ ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	
๓	นางสาวสุชาวัลย์ รุจิมีตัญญุกุล							

*(Handwritten signature)*

บัญชีรายละเอียดการส่งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง

แนบท้ายคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๑๔๑๑ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ		ระดับ	รักษาการในตำแหน่ง	ตั้งแต่วันที่	ถึงวันที่	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง					
๑	นางสาวสมัญญา เขียนนา	ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า		ปฏิบัติการ	ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	เมื่อลำดับแรกนี้ สามารถปฏิบัติหน้าที่ ราชการได้ให้ลำดับรอง ลงมาเป็นผู้รักษาการ ในตำแหน่งแทนตาม ลำดับ
		นักวิชาการป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๔๖๘๒ สังกัดส่วนประสานความร่วมมือ ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่)	วิชาการ					
๒	นางสาววิภากร พรอินทร์	นักวิชาการป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๔๕๓๑ สังกัดส่วนประสานความร่วมมือ ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕		วิชาการ	ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	
		นักวิชาการป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๔๕๓๑ สังกัดส่วนประสานความร่วมมือ ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕	วิชาการ					
๓	นางสาวสุชาวัลย์ ภูมิพัฒน์กุล	นักวิชาการป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๔๖๖๓ สังกัดส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕		วิชาการ	ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	
		นักวิชาการป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๔๖๖๓ สังกัดส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕	วิชาการ					